

ทำไมต้องมีหลักประกันเสริม

ตอนนี้ก็ฤดูฝนแล้ว ภาวะอากาศชื้น พั่นและ น้ำซังกลับมาเหมือนเคย สถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เราต้องระวังคงไม่พ้นเรื่องของยุ้งฉาง ฤดูฝนเมื่อไรโรคใช้เลื้อดออกมาเยือนทุกที และไม่ได้มีแค่ใช้เลื้อดออกเท่านั้น ยังมีโรคใช้ปวดข้อยุ้งฉางหรือโรคชิคุนคุนยา ทั้งสองโรคนี้นี้ไม่มียารักษาเฉพาะ มียุ้งฉางเป็นพาหะนำโรค เพราะฉะนั้นต้องเตือนตัวเองและคนในครอบครัวว่าอย่าให้ยุ้งกัก และยังกว่านั้นเราต้องช่วยกันกำจัดแหล่งกำเนิดยุ้งฉางด้วย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคใช้เลื้อดออกและโรคชิคุนคุนยา เพราะถ้าเป็นแล้วต้องเสียเวลาในการรักษาทำให้เสียงานเสียการ เสียสุขภาพร่างกายที่ต้องเสื่อมโทรมเพราะโรคภัยไข้เจ็บ เสียเงินเสียทองไปกับค่ารักษาพยาบาล แต่ถ้าป้องกันแล้วยังเป็นถึงขั้นที่สมาชิกต้องนอนโรงพยาบาล สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกจาก สอ.นย.ได้ในอัตราคืนละ ๓๐๐ บาท สูงสุดไม่เกินครั้งละ ๕ คืน หรือ ๑,๕๐๐ บาท และไม่เกินปีละ ๓ ครั้ง หรือ ๔,๕๐๐ บาท

ฉบับนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหลักประกันเงินกู้ของ สอ.นย.กัน ปัจจุบัน สอ.นย.กำหนดให้สมาชิกเสนอหลักประกันได้ ดังนี้

๑. บุคคลที่เป็นสมาชิก สอ.นย.
๒. เงินฝาก
๓. ทุนเรือนหูน
๔. บ้านและที่ดิน (เฉพาะกู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนบ้านและที่ดินเท่านั้น)

ถ้าสมาชิกกู้เงินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหูนและหรือเงินฝาก สมาชิกไม่ต้องมีหลักประกันอื่นเพิ่มเติม เพราะเมื่อสมาชิกมีเหตุให้ชำระหนี้ไม่ได้ สอ.นย.สามารถนำทุนเรือนหูนและหรือเงินฝากที่เป็นหลักประกันมาหักชำระหนี้ที่เหลือได้จนหมดภาระหนี้ แต่ถ้าสมาชิกกู้เงินเกินจากทุนเรือนหูนที่มีอยู่ใน สอ.นย. จะต้องให้บุคคลอื่นที่เป็นสมาชิก สอ.นย.ค้ำประกันเพิ่มเติม เพราะเมื่อมีเหตุให้ชำระหนี้ไม่ได้ หลังจากที่ สอ.นย.นำทุนเรือนหูนและหรือเงินฝากของผู้กู้มาหักชำระหนี้แล้วยังมีหนี้เหลืออยู่ สอ.นย.สามารถเรียกชำระหนี้ที่เหลือได้จากผู้ค้ำประกันจนหมดภาระหนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ สอ.นย.ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่เนื่องจากเงินที่นำมาให้กู้เป็นเงินของสมาชิก สอ.นย.ทุกคน จึงจำเป็นที่จะต้องดูแลและรักษาผลประโยชน์ไว้ให้ได้มากที่สุด ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นผู้ค้ำประกัน สอ.นย.จึงกำหนดให้สัญญาเงินกู้ที่มีผู้ค้ำประกันต้องทำหลักประกันเสริมเพิ่มเติมโดยให้สมาชิกผู้กู้เลือกได้ ดังนี้

๑. การทำประกันคุ้มครองหนี้สิน (บมจ.ไทยประกันชีวิต, บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, บมจ.กรุงไทย – แอกร้า ประกันชีวิต และ บมจ.สหประกันชีวิต)

๒. การเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท .) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ .)

สมาชิกสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้บริษัทประกันใดหรือจะใช้ความเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มาเป็นหลักประกันเสริม เพราะ สอ.นย.ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดจากเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้กู้ต้องชำระ จะได้รับประโยชน์ในการนำเงินมาชำระหนี้เมื่อผู้กู้เสียชีวิตเท่านั้น สอ.นย.คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายที่

ผู้กู้มีเพิ่มขึ้น จึงช่วยคิดหาวิธีให้ผู้กู้มีค่าใช้จ่ายลดลง ด้วยการนำทุนเรือนหุ้นและสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต มาหักออกจากยอดเงินกู้สามัญก่อนนำไปคิดเป็นวงเงินหลักประกันเสริม

คำถามที่น่าสนใจ คือ ๑) ทำไม สอ.นย.ไม่ใช้หลักประกันแทนบุคคลค้ำประกัน สาเหตุที่ สอ.นย.ไม่นำหลักประกันเสริมมาเป็นหลักประกันแทนบุคคล เพราะเงื่อนไขของหลักประกันเสริม คือ ผู้กู้ต้องเสียชีวิตเท่านั้น ยกเว้น บริษัทประกันที่คุ้มครองเพิ่มกรณีทุพพลภาพการสิ้นเชิง ดังนั้น ถ้าผู้กู้มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น หนีราชการ ถูกให้ออกจากราชการ ถูกฟ้องล้มละลาย เป็นต้น ทำให้ สอ.นย.เรียกเก็บหนี้จากผู้กู้ไม่ได้ กลายเป็นหนี้เสียและเป็นค่าใช้จ่ายส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ สอ.นย. ซึ่งจะมีผลต่อสมาชิกทั้งหมดของ สอ.นย. ๒) ทำไม สอ.นย.ไม่ให้เวนคืนกรรมธรรมบริษัทประกันทันทีที่ผู้สัญญาใหม่ชำระหนี้สัญญาเดิม ต้องรอเวลา ๑ ปี ดังที่กล่าวข้างต้น สอ.นย.คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ค้ำประกัน เนื่องจากบริษัทประกันจะมีระยะเวลา ๑ ปี ในการบอกเลิกกรรมธรรมไม่คุ้มครองหนี้สัญญาใหม่ของผู้กู้ ถ้าผู้กู้ทำผิดเงื่อนไขของบริษัทประกัน

หลักประกันมีไว้เพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหนี้ และถึงแม้ สอ.นย.จะเป็นเจ้าหนี้สมาชิกแต่เป็นในนามของนิติบุคคลเท่านั้น แท้จริงแล้วเงินที่ สอ.นย.นำมาให้กู้ยืม ก็เป็นเงินที่ได้มาจากการถือหุ้นและการฝากเงินของสมาชิกทุกคน สอ.นย.จึงให้ความสำคัญและพยายามหาวิธีช่วยเหลือสมาชิกในทุกกลุ่มให้เท่าเทียมกัน ทั้งในฐานะผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และในฐานะเจ้าหนี้ หรือเจ้าของหุ้นและเงินฝาก ซึ่งถึงแม้ สอ.นย.จะพยายามหาวิธีช่วยเหลือแล้ว แต่ในปัจจุบัน สอ.นย.ก็ยังมีหนี้หักชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันอยู่ ถ้ามีผู้ค้ำประกันรายใดที่ต้องขอใช้หนี้แทนผู้กู้เงิน สอ.นย.ก็มีสวัสดิการช่วยเหลือลดหนี้ลงได้บางส่วน และมีแนวทางอื่นให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม จะเห็นว่าหลักประกันและหลักประกันเสริมช่วยลดความเสี่ยงได้บางส่วนเท่านั้น ถึงอย่างไรผู้ค้ำประกันก็ยังมีโอกาสที่จะต้องรับผิดชอบในหนี้ของผู้กู้ยู่ดี ดังนั้น ก่อนตัดสินใจค้ำประกันต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย เพราะเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรงทางการเงินไปด้วยกัน ด้วยรักและปรารถนาดีจาก สอ.นย.

กระดานข่าว สอ.นย.

๑. สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ผลกระทบจากโควิด - ๑๙) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๓
๒. สอ.นย.รับฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต่อบัญชีต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๓ เป็นต้นไป
๓. สอ.นย.ปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง ๑, ๒, และ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๖๓ เป็นต้นไป
๔. สอ.นย.เปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับสมาชิกที่ต้องการกู้เงินสามัญและใช้เป็นหลักประกันเสริม
๕. สอ.นย.ให้บริการกู้เงินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก (รับเงินเร็วกว่า)
๖. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี
๗. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ ๖.๑๕ ต่อปี เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๔.๖๕ ต่อปี
๘. สอ.นย.ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๓ ภายในเดือน ก.ค.๖๓ และจะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกในวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๓ ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.

เพิ่มเติมได้ที่.....

เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>

Line ID : @chh4689l หรือ



เฟสบุ๊ค : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

โทรศัพท์ : ๐ - ๓๘๓๐ - ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ - ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒

มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ ธุรกิจ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑

การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐

ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐